

หนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อชาวเหนือ CHIANG MAI NEWS

# เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6051 ประจำวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ราคา 5 บาท

7



มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการต่อต้าน  
แม่ฟ้าหลวงเปิดสำนัก ความชราในประเทศฝรั่งเศส  
วิชาเวชศาสตร์ด้าน ศ.นพ.ปิติ กล่าวว่า เหตุที่มฟล.จัดการเรียนการสอนด้านนี้  
ความชราและฟื้นฟู เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และ  
สุขภาพในปีการศึกษา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหา  
2551 แห่งแรกของ ทางร่างกายและจิตใจ สำนักวิชาเวชศาสตร์ด้านความชราฯ จึงมุ่ง

## มฟล.เปิด“เวชศาสตร์ต้านชราฯ” แห่งแรกในโลก

โลกรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกเข้าศึกษาต่อ

ศ.นพ.ปิติ พลังวชิรา คณบดีสำนัก วิชาเวชศาสตร์ด้านความชราและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) กล่าวว่า มฟล.เตรียมเปิดสำนักวิชาเวชศาสตร์ด้าน ความชราและฟื้นฟูสุขภาพในปีการศึกษา 2551 โดยถือเป็นสำนักวิชาแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งแรกของโลก เนื่องจากยังไม่มี มหาวิทยาลัยใดในไทยเปิดการเรียนการสอน ด้านนี้ ส่วนประเทศอื่นเท่าที่ทราบจะมีการ เรียนการสอนในภาควิชา เช่น บางสถาบัน ในประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และบาง ประเทศในแถบยุโรป ทั้งนี้มฟล. จะเน้น จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและเอก โดยปีการศึกษา 2551 จะเริ่มเปิดสาขาวิชา ตจวิทยา หรือหลักสูตรด้านผิวหนัง ระดับ ปริญญาโทรับ 10 คน และปริญญาเอก 6 คน เริ่มรับนักศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2552 จะเปิดสาขาวิชา ด้านความชราและฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการ

เน้นผลิตแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติต่อผู้ป่วย ป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สร้างความ เข้มแข็งทั้งร่างกายและ จิตใจ ซึ่งผู้สูงอายุจะ ขาดฮอร์โมนที่ส่งผล ต่อระบบการทำงานของร่างกาย ทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า ความ จำเสื่อม



ซึ่งสำนักวิชานี้จะสร้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพื่อมาเยียวยาผู้ป่วย เหล่านี้ ให้ผู้สูงอายุมีอายุที่ยืนยาว และสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องไม่เกิดผลกระทบ อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ ไม่จำเป็นต้องรองรับการดูแลรักษาเฉพาะผู้สูงวัย แต่รวมถึงวัย ต่างๆที่จะช่วยชะลอความชรา และสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และจิตใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวด้วย และต้องยอมรับว่าแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านนี้มีจำนวนน้อยมาก ทั้งนี้การเรียนการสอนของสำนักฯ จะจัดที่ มฟล.ศูนย์ กรุงเทพฯ ที่อาคารบังจุมมี 2 ถ.สาทร 5 กรุงเทพฯ เนื่องจากผู้สนใจศึกษาด้านนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. และกำลังเตรียม เปิดสถานปฏิบัติการทางการแพทย์เฉพาะทางด้านนี้อีกด้วย